







# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p><b>ไทยพบผู้ป่วยฝีดาษวานรรายที่ 4</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ejan, INN, ch7, ch3plus, hfocus, TNN, mcot, ja100, kapook, isaranew, soudhitalk, springnews, thailandplus, thestandard, thematter, amarintv, sanook, 77kaoded, nationtv, thebangkokinsight) ที่วีทวชอง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับรายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานร รายที่ 4 ของประเทศไทย เป็นหญิงไทย อายุ 22 ปี มีประวัติเสี่ยงใกล้ชิดกับชายชาวต่างชาติที่สถานบันเทิง เบื้องต้นคาดว่าติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิด ส่งตัวรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาติดตามกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ โรคนี้ติดต่อได้ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า มากกว่าร้อยละ 90 ติดในเพศชาย ซึ่งการติดเชื้อก็มาจากการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะการสัมผัสจากการมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่การติดต่อโดยเพศสัมพันธ์โดยตรง เนื่องจากเชื้อจะออกมาจากทางน้ำอสุจิหรือสารคัดหลั่งทางช่องคลอดน้อยกว่าการสัมผัสเชื้อจากตุ่มหนอง การสวมถุงยางอนามัยอาจจะป้องกันไม่ได้ ส่วนกรณีวัคซีนฝีดาษวานรที่ อภ. ติดต่องสั่งซื้อเข้ามา 1,000 โดส คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันมีความเห็นว่า จะฉีดใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มที่ยังไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง คือ บุคลากรทางการแพทย์ จนท.ห้องแล็บ และ 2.กลุ่มที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อแล้ว แต่ไม่เกิน 14 วัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องฉีดทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าวกรณีรับทราบข้อมูลผลตรวจยืนยัน พบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายที่ 2 ของกรุงเทพฯ และรายที่ 4 ของประเทศไทย ว่า ผู้ป่วยมีสัญชาติไทย เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.จุฬารัตน์ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 3 ส.ค. และตรวจพบเชื้อ 5 ก.ค. พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด 2 ราย การกักตัวในที่พักแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชาวไนจีเรีย 1 คน ยังคงมีการติดตามตัวอยู่ ทั้งนี้ โรคฝีดาษวานรไม่ได้มาจากพฤติกรรมของพื้นที่ประกอบการ เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล เพราะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิด การให้ความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญ</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 6 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,381 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,603,359 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม 31,561 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,209 ราย รักษาหายสะสม 4,550,548 ราย ยังรักษาอยู่ 21,250 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 587,388,596 (+792,622) ราย 6,433,196 (+1,892) ราย รักษาหาย 557,592,158 (+938,140) ราย</p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ยารักษาโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ch3plus, acnews, hfocus, isaranews, nationtv) ที่วีทวชอง TNN</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากรรองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีการจัดหาการรักษาโรคโควิด 19 จำนวน 4 รายการ คือ ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ และแพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือคัดเลือกคุณภาพจากต่างประเทศ และนำเข้าโดย อภ. ยืนยันว่ามีการจัดหาและกระจายไปยังทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ เป็นยาฟาวิพิราเวียร์ 6.8 ล้านเม็ด และโมลนูพิราเวียร์ 6.6 ล้านเม็ด อยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มอีก 30 ล้านเม็ด เพื่อสามารถมียาใช้มากกว่า 30 วัน พร้อมย้ำผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัสทุกราย แม้จะเป็นกลุ่ม 608 โดยแพทย์จะพิจารณาสั่งจ่ายยาตามอาการและข้อบ่งชี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, thejournalistclub, ch7, thebangkokinsight, soudhitalk, hfocus, thailandplus) ที่วีทวชอง NBT</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ย้ำเตือนประชาชนควรรับยาจากช่องทางที่ถูกกฎหมาย ผ่านการนำเข้าหรือผลิตยาจากผู้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อยืนยันความปลอดภัย อย่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงได้รับยาปลอมหรือยาที่ไม่มีความปลอดภัย ปัจจุบัน อย. อนุมัติทะเบียนยาที่ใช้รักษาโควิด 19 ให้แก่ผู้รับอนุญาตหลายราย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทเอกชน ย้ำ ไม่เคยมีการปิดกั้นหรือผูกขาดการนำเข้าแต่อย่างใด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการ สปสช. จัดระบบสำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม (อาการไม่รุนแรง) สามารถรับยาโควิดแบบเจอ-แจก-จบ จากร้านยาที่ร่วมโครงการกับ สปสช. ทั่วประเทศได้แล้ว หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ เปิดรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดสิทธิบัตรทองเท่านั้น</p> <p><b>2. ติดเชื้อซ้ำอาการหนัก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, nationtv, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ให้ข้อมูล ว่า การติดเชื้อครั้งที่ 2 รุนแรงกว่าติดเชื้อครั้งแรก เสียงโควิดลงปอด แม้ได้รับวัคซีน 3 เข็มแล้ว แต่ในบางรายอาจมีภูมิคุ้มกันไม่ดี</p> <p><b>3. วิจัยการบริหารยารักษาโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์โพสต์ของเพจ Jessada Denduangboripant ระบุ อยู่เมืองไทย ควักกระเป่าเสียตั้งค์ 1.6 หมื่น เพื่อยาด้านไวรัสหนึ่งกระป๋อง อยู่เมืองลาว ก็มพูซา เวียดนาม ฯลฯ เสียเงิน 6 ร้อยกว่าบาท ได้ตัวยาดียวกัน (แต่คนละยี่ห้อ) ถ้าตนเป็น รัฐมนตรี สธ. คงต้องหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาด้านไวรัสในราคาเดียวกับเพื่อนบ้าน แม้จะต้องทำ CL ยา แม้จะต้องผลิตยาเอง ก็ต้องยอม เพื่อให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นกว่านี้</p> <p><b>4. ภาวะลองโควิดในเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, fabebook)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์อัปเดต Long COVID ในเด็ก ข้อมูลวิจัยล่าสุดพบว่า เด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 เสียงเกิด Long COVID เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แม้โอกาสเกิดจะน้อยกว่า โดยเด็กเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ ได้มากขึ้น 1.1-2.8 เท่า เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะไตวายมากขึ้น 27-52% ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 มากขึ้น 14-31% ในเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิมเลือดอุดตัน 1.5-2.7 เท่าในเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลลูกหลาน และป้องกันการติดเชื้อ</p>	
<p> <b>กัญชา-พืชเสพติดทางการแพทย์</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ความคืบหน้า พ.ร.บ.กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaigov, thestandard, isaranews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงความคืบหน้าของ พ.ร.บ.กัญชา ว่า ได้หารือกับทางประธาน กมธ. เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าการทำงานของ กมธ. ที่ประชุมกันสัปดาห์ละ 2 วัน มีรายงานว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ การยกร่างจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะเร่งนำขึ้นไปพิจารณาในสภาทั้งในชั้นของ ส.ส. และ ส.ว. มั่นใจว่า กฎหมายที่ช่วยกันร่าง จะใช้ได้ดีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพราะมาจากความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และภาคประชาชน ส่วนความกังวลในเชิงนโยบาย ขอย้ำว่า รัฐบาลสนับสนุนการใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และมีการออกประกาศควบคุมในหลายเรื่อง ถ้าทำผิด ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องได้รับโทษ เช่น จะเอาช่อดอกมาผสมอาหารไม่ได้ จะสูบเสพในที่สาธารณะไม่ได้</p> <p><b>2. เร่งสร้างการรับรู้พืชเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม บอร์ด ป.ป.ส. โดยมีมติเร่งสร้างการรับรู้พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเพิ่มอำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งปิดกิจการที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด นอกจากนี้ มีมติเห็นชอบโครงการทดลองปลูกฝิ่น “ฝิ่นไทย สู่มั่นคงทางการแพทย์” ในพื้นที่ของวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยร่วมกับ อภ. ทำการวิจัยสกัดมอร์ฟินเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และโครงการทดลองปลูกเห็ดชี่ควาย เพื่อวิจัยสารไซโลไซบิน นำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ บำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งาน EXPO2028 จ.ภูเก็ต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thejournalistclub)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงกรณีรัฐบาลผลักดัน จ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO2028 ว่า จ.ภูเก็ต มีความพร้อมในการเป็น Medical Hub อยู่แล้ว การจัดงาน EXPO คณะประเมินของ Bureau International des Expositions (BIE) ได้เดินทางมาดูความพร้อมของจังหวัดแล้ว และได้รับการชื่นชมว่าพร้อมได้ดี จะได้รับเลือกให้มาเยือน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก่อน แต่ในการคัดเลือกต้องฟังเสียงจาก 170 ประเทศสมาชิก ล่าสุด ก.การต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ไปดูตรงส่วนนี้แล้ว ถ้าเราได้รับเลือกจะเป็นการต่อยอดความเชื่อมั่นในการเป็นฮับด้านการแพทย์ระดับโลก</p>	
<p><b>ขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, thailandplus)  - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565” พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารให้เตรียมการหลังสถานการณ์ระบาด พัฒนาระบบสาธารณสุข ระบบบริการที่มีคุณภาพ รองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ</p>	-
<p><b>เปิดหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก รพ.แม่สอด</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ  - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.จ.ตาก นายธนิตพล ไซยนันท์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก รพ.แม่สอด เพื่อขยายการให้บริการและรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกและผู้ป่วยเด็กวิกฤติ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แยกพื้นที่บริการ NICU สำหรับรักษาผู้ป่วยเด็กวิกฤติ และใช้พื้นที่ PICU เป็น Cohort ward เด็กจนถึงปัจจุบัน</p>	-
<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thebangkoninsight, ChiangmaiNews, mcoT)  - นพ.สุรธรณชัย วัฒนาธิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เพราะช่วงนี้หลายพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อากาศเย็นลงและค่อนข้างชื้น เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ ย้ำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนควรคุมเข้มในการตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน และควรดูแลเด็กด้วยหลัก 4 ร. คือ 1) รักษาความสะอาดสถานที่บ้านโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก 2) รักษาสุขอนามัยหมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร หลังขับถ่าย 3) ร.รู้ทันสังเกตมีไข้มีจุดหรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก 4) ร.ระวังไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากพบเด็กมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาพบแพทย์ทันที</p>	-
<p><b>หลัก 3 ส. เยียวยาผู้สูญเสีย</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวการสูญเสียทั้งจากการทำร้ายตนเอง จากการประสบอุบัติเหตุและวินาศภัยต่าง ๆ ห่วงครอบครัวของผู้สูญเสีย เพราะการจากไปของคนสำคัญในชีวิต เป็นการสร้างความเศร้าโศกแบบเฉียบพลันและไม่ทันได้เตรียมใจ คนรอบข้างคือกลไกที่สำคัญที่จะดูแลจิตใจครอบครัวของผู้เสียหายเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ ด้วยวิธีการ 3 ส. สอดส่อง ใส่ใจรับฟัง และส่ง หากพบว่าอาการเศร้าโศกไม่ทุเลาก็สามารถส่งต่อด้วยการแนะนำบริการทางสุขภาพจิต เช่น สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)  - กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ประเด็นเรื่องวิธีไอบิหัวใจ ช่วยแก้ไขอาการเจ็บหน้าอก กระตุ้นระบบหมุนเวียนของโลหิต ให้จังหวะเต้นของหัวใจเป็นปกติตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การไอไม่สามารช่วยแก้ไขอาการเจ็บหน้าอกหรือใช้เพื่อบิหัวใจและช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนของโลหิต และทดแทนการนวดหัวใจช่วยให้จังหวะเต้นของหัวใจเป็นปกติได้ การสูดหายใจลึก ๆ สลับขากเสมหะก็ไม่สามารถนำมาใช้รักษาการเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงของหัวใจห้องล่างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>เหตุเพลิงไหม้ฝั่บ</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด)  - นพ.อภิรัตน์ กัตถุญฒานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ฝั่บตั้งสัตหีบ จ.ชลบุรี ระบุมีผู้บาดเจ็บ 38 ราย เสียชีวิต 14 ราย อาคารหนัก 20 ราย ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจและแผลไฟไหม้ส่วนใหญ่ส่งรักษาที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขณะนี้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสถานและแพทย์เฉพาะทางมีไม่เพียงพอ จึงประสาน รพ.เครือข่ายของกรมการแพทย์ เพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บอาการหนักไปรักษารวม 12 ราย</p>	-
<p><b>สิทธิรักษาพยาบาล</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน  - จากกรณีที พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โปสตัดว่า เพื่อการลดความแออัดของผู้ใช้บริการ รพ.จึงจำเป็นต้องตั้งคั้งผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิ ให้กับ สปสช. จำนวน 70,000 คน และผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม อีก 60,000 คน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารีย์ เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่เห็นหนังสือจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ ในกรณีดังกล่าว แต่เชื่อว่าการหารือกันผ่านคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่</li> <li>- น.ส.ลัดดา แซ่ลี รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. เผยว่า จากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน สปสช. ไม่พบว่า มีข้อมูลดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแจ้งประสานอย่างเป็นทางการกับผู้บริหารของ รพ.มงกุฎวัฒนะ แต่อย่างใด</li> </ul>	